



คอร์รัปเตอร์- จากเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ และ ป่าไม้ ได้สนธิกำลังกันเข้าตรวจค้นรถกระบะ 2 คัน ที่เข้าไปจอดอยู่กลาง หมู่บ้านดงบังใต้ หมู่ที่ 10 ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ พบไม้พะยูนรวม จำนวน 119 ท่อน มูลค่าประมาณ 7 ล้านบาท คาดว่าเตรียมลำเลียงส่งไป ขายยังประเทศเพื่อนบ้านเมื่อช่วงสองวันที่ผ่านมากหลังจากเจ้าหน้าที่สืบทราบ ว่าจะมีการลักลอบขนไม้พะยูนผ่านเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าวกระทั่งพบรถกระบะ 2 คัน ขับตามกันมาท่าที่มีพิรุณ เจ้าหน้าที่ที่คุมรออยู่จึงขับรถติดตาม แต่คน ขับรถไหวตัวเร่งขับหลบหนีเข้าไปกลางหมู่บ้านแล้วจอดรถทิ้งไว้

ก่อนอาศัยความมืดหลบหนีไป !!

"คอร์รัปเตอร์" คงต้องบอกว่าจากเหตุการณ์การจับไม้พะยูนที่ จ. บึงกาฬ ดังกล่าว ทำให้ดูคิดไม่ได้ว่า สถานการณ์การลักลอบตัดไม้พะยูน ส่งขายต่างประเทศนั้น ดูเหมือนว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้ลดน้อยถอยลงเลย และดูเหมือนว่าสถานการณ์จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ อะไรคือตัวแปรสำคัญ เหตุ จูงใจนอกเหนือจากไม้พะยูนราคาแพงแล้ว คนที่อยู่ร่วมขบวนการ หรืออยู่ เมืองหลังขบวนการค้าไม้พะยูนข้ามชาติ

ก็ถือว่าน่าสนใจ ?

ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ **"เชิดพงษ์ ราชปองพันธ์"** ส.ส.บึงกาฬ พรรคเพื่อไทย และ **"กร ศิรินาม"** ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการ สาธารณสุข เคยนำทีมมาแถลงแก่กลุ่มข้าราชการพิวทันกับกระบวนการลัก ลอบตัดไม้พะยูนว่า เนื่องจากมีชาวบ้านร้องเรียนจำนวนมากว่ามีกระบวนการ ลักลอบตัดไม้พะยูนในพื้นที่เขตป่าสงวนหลายแห่ง โดยเฉพาะที่ป่าสาธารณะ

ชุมชนคอนปุต้า บ้านเรารมณี ต.โนนทราย อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ที่พบว่าเป็นวันที่ 27 พ.ค.56 !!

มีการตัดไม้พะยูนขนาดใหญ่ 1 ต้น มูลค่า 7 แสนบาท โดยมี เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งปลัด และผู้ใหญ่บ้าน รวมถึง อบต. และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในพื้นที่ เป็นผู้อยู่เบื้องหลังกระบวนการตัดไม้พะยูนดังกล่าว ซึ่งเมื่อชาวบ้าน

ปราบไม่หมด แก๊งไม้พะยูน



มาพบเห็นผู้ใหญ่บ้านรายหนึ่ง ก็อ้างว่าจะนำเงินที่ได้จากการตัดไม้ขายมาสร้างศาลาบูชาหลังใหม่ แต่ชาวบ้านไม่เห็นด้วย

จึงร้องเรียนมาผ่านมายัง ส.ส. !?

เพื่อขอให้ช่วยประสานงานเรื่องนี้ เพราะไม้พะยูนเป็นพันธุ์ไม้สงวน ที่ห้ามค้าขาย ขณะเดียวกันก็ยังมีการทำสัญลักษณ์ต้นไม้พะยูนอีกกว่า 10 ต้น เพื่อบอกการตัด และที่ผ่านมามีการลักลอบตัดไม้พะยูนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณไม้พะยูนกว่า 50 ต้น เหลือเพียง 18 ต้นเท่านั้น นอกจากนี้ยังพบว่ามีการลักลอบขนไม้พะยูนไปขายที่ประเทศจีน โดยมีเจ้าหน้าที่ ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกให้ ซึ่งทำให้ไม้พะยูนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง 10 ล้านบาท

จากเดิมต้นละประมาณ 1 ล้านบาท !?

ในครั้งนั้น **"นายเชิดพงษ์"** ยังนำหลักฐานยื่นต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ นายกรัฐมนตรี รวมนครหลวง รวมนครหลวง รวมนครหลวง และสิ่งแวดล้อม รวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และป.ป.ช. เพื่อให้สอบสวนและเอาผิดทุกคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าว

"คอร์รัปเตอร์" บอกตามตรง ข้อมูลของ **"นายเชิดพงษ์"** ถือว่าน่าสนใจ เพราะตัวแปรสำคัญที่ทำให้ไม่สามารถปราบปรามแก๊งไม้พะยูนได้อย่างสัมฤทธิ์ผล ส่วนหนึ่งเพราะ **"คนของรัฐ"** เข้ามาร่วมแก๊ง หรือหาแสวงหาผลประโยชน์จาก **"แก๊งไม้พะยูนข้ามชาติ"** !!

สอดคล้องกับข้อมูลของ **"กรมสอบสวนคดีพิเศษ"** ที่ก่อนหน้านี้เคยระบุถึงเครือข่ายลักลอบตัดไม้พะยูนในเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน จ.กาฬสินธุ์ ที่มีทั้งผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร เข้าไป พัวพันและต้องสงสัยอยู่จำนวน 30 คน ทั้งใน จ.กาฬสินธุ์ และมุกดาหาร โดยทั้งหมดนี้มีพฤติกรรมเอื้อประโยชน์ให้กับเครือข่ายตัดไม้พะยูนข้ามชาติ...ที่สำคัญอนาคตไม้พะยูนคงหมดป่า เพราะตราบดีที่คนของรัฐยัง ร่วมกันหาผลประโยชน์จากการค้าไม้พะยูนข้ามชาติ...!!!

..คอร์รัปเตอร์..